



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๕๕๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบัดนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ว นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการ (มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้) ดังนี้

๑. การจัดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับทุนกรอรายละเอียดในเอกสารสัญญาและสัญญาฉบับการรับทุน สนับสนุนการวิจัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญาและสัญญาฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://rdi.snru.ac.th> และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ๑.๑ สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๒ สัญญาฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๓ สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๒ ฉบับ
- ๑.๔ สำเนาบัตรข้าราชการของผู้กำกับ จำนวน ๒ ฉบับ
- ๑.๕ ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๒. การกำกับประกัน ให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดหาผู้กำกับประกันและจัดทำสัญญากำกับประกันในสัญญาและสัญญาฉบับการรับทุน สนับสนุนการวิจัยฯ โดยผู้กำกับประกันจะต้องเป็นข้าราชการสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่งระดับ ๕ ขึ้นไป

๒.๒ จัดหาและปิดอากรแสตมป์ในสัญญากำกับประกันของสัญญาและสัญญาฉบับการรับทุน สนับสนุนการวิจัยฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท

๓. การยื่นเอกสารสัญญา ให้ผู้ได้รับทุนยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้อง ๑๐๔๓ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กรณีที่ไม่อาจทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

๔. ให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการวิจัยตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

กรณีที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

๕. ให้ผู้ได้รับทุนจัดส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับร่าง (ไม่เข้าเล่ม) จำนวน ๓ เล่ม ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งผลการประเมินของคณะกรรมการให้ผู้ได้รับทุนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย

๖. ให้ผู้ได้รับทุนจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม บทความวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย จำนวน ๑ แผ่น พร้อมทั้งรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๗. ในกรณีมีครุภัณฑ์และหรือวัสดุที่เหลือจากการทดลอง ให้ผู้ได้รับทุนส่งมอบแก่หน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งการส่งมอบถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลนิกา จลาภบาง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)
๑	ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	<b>ที่ปรึกษา</b> นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ <b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ธีระอกนิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๐๐๐
๒	การเพาะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดโดยใช้อาหาร ต่างชนิดกัน	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายอนาวิต พรหมเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๖๐ <b>ผู้ร่วมวิจัย</b> นางทาริกา โกฎสันเทียะ ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๔๐	๓๐,๐๐๐
๓	การศึกษามะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๓๕,๐๐๐
๔	ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการกับ ความสามารถทางการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> ผู้ช่วยศาสตราจารย์คารม ไปยะพรหม ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)
๕	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายรัชชัย วิชาชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๖๐ <b>ผู้ร่วมวิจัย</b> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล แสงคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๔๐	๒๐,๐๐๐
๖	แนวทางการยกระดับการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริ กรณีศึกษา บ้านข่าไก่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๖๐ <b>ผู้ร่วมวิจัย</b> นายวิชาญ ฤทธิธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๔๐	๒๕,๐๐๐
๗	ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก ทักษะติดต่อภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และมุมมองเกี่ยวกับสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษที่พึงปรารถนาของครูและอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในแถบจังหวัดภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายไพสิฐ บริบูรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๖ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐
๘	พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตที่ใช้กรวดในพื้นที่อีสานตอนบนของประเทศไทยผสมเป็นมวลรวมหยาบ	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๘๐	๓๕,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
		<b>ผู้ร่วมวิจัย</b> นายภาคิน ลอยเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๒๐	
๕	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ๖๕๕๐๑๐๔ ทักษะช่างพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายสมภาร ดอนจันดา ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาเครื่องหีบสบู่ดำพลังงานทางเลือก แบบอัตโนมัติ	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายสาธิต ศรีอาจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๘๐ <b>ผู้ร่วมวิจัย</b> นายภาณุวัฒน์ วงศ์แสงน้อย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๒๐	๓๐,๐๐๐
๑๑	การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม และโดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูป ไมโครซอฟท์เอ็กเซล	<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b> นายคำเกิง จันทร์ส่อง ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๖๐ <b>ผู้ร่วมวิจัย</b> นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๔๐	๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)
๑๒	การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเขียน แบบวิศวกรรม เรื่อง การฉายภาพสามมิติตาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	หัวหน้าโครงการวิจัย นายไวยุจน์ อิมโพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๓	การศึกษานำไปใช้ประโยชน์และชีววิทยายาง ประการของปลิงน้ำจืด บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร	หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยี่มิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัดส่วนการทำวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐
<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>			<b>๓๕๕,๐๐๐</b>